



## ประกาศเทศบาลตำบลเวียง

เรื่อง มาตรการสถานที่กักกัน (Local Quarantine) เพื่อรองรับบุคคลที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  
ของเทศบาลตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

\*\*\*\*\*

ตามที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีคำสั่งที่ ๔๗๗๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) ฉบับที่ ๕๖ กำหนดมาตรการผ่อนคลายนการบังคับใช้เพื่อให้การดำเนินชีวิตของประชาชนและการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและสังคมให้สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับมาตรการด้านสาธารณสุข โดยให้ผ่อนคลายนการดำเนินกิจกรรมหรือกิจกรรมต่างๆ สามารถเปิดดำเนินการได้ภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัดไปแล้วนั้น และเนื่องจากนายกรัฐมนตรียได้มีประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒๘) ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง พร้อมทั้งได้กำหนดมาตรการในการเดินทางของประชาชน และกำหนดให้สถานที่ กิจการหรือกิจกรรม เปิดดำเนินการภายใต้เงื่อนไข เงื่อนไข การจัระบบและระเบียบให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในปัจจุบัน โดยได้กำหนดให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) จึงสมควรกำหนดมาตรการบังคับใช้ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์พื้นที่และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในปัจจุบัน นั้น

เทศบาลตำบลเวียงได้จัดตั้งสถานที่กักกัน (Local Quarantine) ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้รองรับบุคคลที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในพื้นที่ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเป็นธรรม เทศบาลตำบลเวียง จึงขอแจ้งมาตรการการเข้าพัก ณ สถานที่กักกัน (Local Quarantine) ของเทศบาลตำบลเวียง ดังนี้

๑) ผู้ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนราษฎรซึ่งได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ ตำบลเวียงอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒) ผู้ที่ไม่ได้มีภูมิลำเนาตามทะเบียนราษฎรอาศัยอยู่ในพื้นที่ ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่ได้เข้ามาประกอบอาชีพหรืออาศัยอยู่จริงในพื้นที่ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

๑) บุคคลที่ตรวจหาเชื้อฯ ด้วยวิธี Antigen Rapid Test ณ จุดตรวจ/จุดคัดกรองที่กำหนดหรือไปตรวจหาเชื้อ ณ โรงพยาบาลในพื้นที่ ผลปรากฏว่าไม่พบว่ามีารติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

๒) กรณีไม่ได้รับวัคซีน ครบ ๒ เข็ม หรือครบโดสตามจำนวนวัคซีนแต่ละชนิดครบจำนวน ๒ เข็ม มาแล้วไม่น้อยกว่า ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ ๒ หรือครบโดสในการสร้างภูมิคุ้มกันตามจำนวนวัคซีนแต่ละชนิดมาแล้วไม่น้อยกว่า ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับวัคซีนครบโดส หรือได้รับวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ ๑ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒๑ วัน

๓) กรณีหายป่วยจากการติดเชื้อฯ มาแล้วเกิน ๙๐ วัน นับแต่เวลาหายป่วย ซึ่งได้แสดงเอกสารใบรับรองแพทย์หรือเอกสารรับรองซึ่งออกโดยโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่กระทรวงสาธารณสุขรับรองต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคที่ประจำอยู่ ณ จุดตรวจ

๔) กรณีที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคประเมินแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับวัคซีนดังกล่าวข้างต้น ยังมีความเสี่ยงสูงหรือสงสัยว่าอาจติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) หรือสถานที่กักกันตัวที่บ้านไม่เหมาะสมต่อการกักตัว

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสุรน บุญทอง)  
นายกเทศมนตรีตำบลเวียง